

หัวข้อวิทยานิพนธ์ การศึกษาเปรียบเทียบสังคมประเพณีของบิตามารดาและบุคลิกภาพของ  
เด็กในจังหวัดพระนครและต่างจังหวัด

ชื่อ นางสาวมัชฌิณี บุณนาค แผนกวิชา จิตวิทยา

ปีการศึกษา 2513

บทคัดย่อ



การวิจัยนี้เพ่งเล็งศึกษาเปรียบเทียบสังคมประเพณีของบิตามารดากับบุคลิกภาพ  
ของเด็กในจังหวัดพระนครและต่างจังหวัด ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามบุคลิกภาพ HSPQ  
Form A (High School Personality Questionnaire, Form A) และแบบทดสอบ  
บุคลิกภาพไมตรีสัมพันธ์ไปทดสอบกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชายชั้น ม.ศ. 4-5 ในจังหวัด  
พระนคร 30 คน และในจังหวัดพิษณุโลก 30 คน และใช้แบบสัมภาษณ์สังคมประเพณีของ  
บิตามารดาไปสัมภาษณ์บิตามารดาของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 60 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้  
การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) และหาค่าสัมประสิทธิ์แห่ง  
สหสัมพันธ์ (Product - Moment Correlation)

ผลการวิจัยปรากฏว่า (1) สังคมประเพณีของบิตามารดาในจังหวัดพระนครและ  
ต่างจังหวัดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติครั้งนี้คือ บิตามารดาในจังหวัดพระนครให้  
สังคมประเพณีสูงกว่าบิตามารดาในต่างจังหวัด ในเรื่องความเข้มงวดและความเป็นระเบียบ  
วินัย แต่จะต่ำกว่าในเรื่องความคาดหวังและไมตรีสัมพันธ์ (2) เด็กในจังหวัดพระนคร  
และต่างจังหวัดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติครั้งนี้คือ เด็กในจังหวัดพระนครมีลักษณะ  
บุคลิกภาพเหนือกว่าเด็กต่างจังหวัดในลักษณะของความสามารถทางสติปัญญา ความมั่นคง  
ทางอารมณ์ ความมั่นใจในตนเอง และความสามารถในการบังคับตนเอง เด็กต่างจังหวัด  
มีความตื่นตัวกระวนกระวายใจสูงกว่าเด็กในจังหวัดพระนคร (3) มีความสัมพันธ์ระหว่าง  
สังคมประเพณีของบิตามารดากับบุคลิกภาพของบุตรดังต่อไปนี้ (ก) การฝึกสัมฤทธิผลมี  
ความสัมพันธ์กับบุคลิกภาพลักษณะ ความตื่นตัวกระวนกระวายใจในทางลบ สภาพปราณี

หรือเหตุในทางบวก ความรับผิดชอบในทางบวก และไมตรีสัมพันธ์ในทางลบ โดยที่กลุ่ม  
 ตัวอย่างในจังหวัดพระนครจะมีลักษณะความสัมพันธ์ดังกล่าวยกเว้นความรับผิดชอบ สำหรับ  
 ในกลุ่มตัวอย่างต่างจังหวัดไม่ปรากฏว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างสังคมประกิตค่านี้นับบุคลิกภาพ  
 ลักษณะใดๆเลย (ข) สังคมประกิตค่านความคาดหวังของบิดามารดาที่มีความสัมพันธ์กับ  
 บุคลิกภาพด้านสภาพราเวียงหรือเหตุในทางลบ โดยที่กลุ่มตัวอย่างต่างจังหวัดจะมีลักษณะ  
 ความสัมพันธ์ดังกล่าว (ค) สังคมประกิตค่านการฝึกความเป็นอิสระมีความสัมพันธ์กับ  
 บุคลิกภาพลักษณะความเป็นตัวของตัวเอง โดยที่กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดพระนครมีความ  
 สัมพันธ์กับความเป็นตัวของตัวเองในทางบวก และความสามารถในการสังคมในทางบวก  
 ในกลุ่มตัวอย่างต่างจังหวัด (ง) สังคมประกิตค่านความเข้มงวด มีความสัมพันธ์กับ  
 บุคลิกภาพลักษณะความมั่นคงทางอารมณ์ในทางลบและสภาพทางอารมณ์ในทางบวก คือมีความ  
 ตื่นเต้นกระวนกระวายใจสูง (จ) สังคมประกิตค่านการฝึกไมตรีสัมพันธ์มีความสัมพันธ์  
 กับบุคลิกภาพลักษณะสภาพทางจิตใจในทางบวก คือความมีอารมณ์อ่อนไหวง่ายในกลุ่มตัวอย่าง  
 ในจังหวัดพระนคร โดยไม่มีความสัมพันธ์กับบุคลิกภาพลักษณะใดๆในกลุ่มตัวอย่างรวมและ  
 กลุ่มตัวอย่างต่างจังหวัด (ฉ) สังคมประกิตค่านการฝึกการอดใจรอได้มีความสัมพันธ์กับ  
 บุคลิกภาพลักษณะความสามารถในการสังคมในทางลบของกลุ่มตัวอย่างรวมและกลุ่มตัวอย่าง  
 จังหวัดพระนคร และสัมพันธ์กับบุคลิกภาพไมตรีสัมพันธ์ในทางลบในกลุ่มตัวอย่างรวม  
 (ช) สังคมประกิตค่านการฝึกความเป็นระเบียบวินัย มีความสัมพันธ์กับบุคลิกภาพลักษณะ  
 ความสามารถในการรับผิดชอบในทางบวกและความมีอารมณ์อ่อนไหวง่ายในทางลบของ  
 กลุ่มตัวอย่างรวมและกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดพระนคร และสัมพันธ์กับความสามารถในการ  
 ควบคุมจิตใจในทางบวกของกลุ่มตัวอย่างรวมและกลุ่มตัวอย่างต่างจังหวัด (ซ) สังคม  
 ประกิตค่านการยับยั้งความก้าวร้าวมีความสัมพันธ์กับบุคลิกภาพด้านความสามารถในการ  
 รับผิดชอบในทางลบในกลุ่มตัวอย่างรวม และสัมพันธ์กับความสามารถในการควบคุมจิตใจ  
 ในทางบวกของกลุ่มตัวอย่างรวมและกลุ่มตัวอย่างจังหวัดพระนคร ทั้งยังสัมพันธ์กับความเป็น  
 ตัวของตัวเองในทางลบของกลุ่มตัวอย่างรวมและกลุ่มตัวอย่างต่างจังหวัดด้วย (ฅ) สังคม  
 ประกิตค่านการลงโทษ มีความสัมพันธ์กับบุคลิกภาพด้านความเป็นตัวของตัวเองในกลุ่ม

ตัวอย่างรวมและกลุ่มตัวอย่างต่างจังหวัดในทาง พบ สังคมประจักษ์ด้านที่ไม่มีความสัมพันธ์  
กับบุคลิกภาพลักษณะใดๆเลย คือสังคมประจักษ์ด้านการให้รางวัล ส่วนบุคลิกภาพที่ไม่สัมพันธ์  
กับสังคมประจักษ์ด้านหนึ่งด้านใดได้แก่ความสามารถทางสติปัญญา ความดีตนเป็นใหญ่หรือ  
การยอมตาม ความมั่นใจในตนเอง ความสามารถในการเข้ากลุ่ม ความสามารถในการ  
บังคับตนเอง และ การแสดงออกของอารมณ์